

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม

ชื่อ-นามสกุล		นายสมชาย หาญหิรัญ	
อายุ		67 ปี	
สัญชาติ		ไทย	
วุฒิการศึกษา		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก (Economics) Concordia University ประเทศแคนาดา ปริญญาโท พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท Economics Queen's University ประเทศแคนาดา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2552 Climate Governance 2566 Strategic Board Master Class 2024 	
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ		<ul style="list-style-type: none"> เสวนาภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2565 และความเสี่ยงปี 2566 ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์ฯ ปี 2565 ผลกระทบการเก็บภาษีซื้อขายหุ้น ร่วมกับกระทรวงการคลัง กสท. ตลาดหลักทรัพย์และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ปี 2565 ปัญหาการขาดแคลนชิปวงจรรวมพิวเอตอร์กับการแก้ไข ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม และอนุกรรมการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ปี 2565 การขับเคลื่อนความยั่งยืนภายในองค์กร โดยวิทยากรจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2566 	
ประสบการณ์ทำงาน	2562-2567	สมาชิกวุฒิสภา	
	2560-2562	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	
	2560-2560	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม	
	2560-2560	ประธานการนิคมแห่งประเทศไทย	
	2559-2560	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	
	2559-2560	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประเทศไทย	
	2559-2560	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			
บริษัทจดทะเบียน	2566-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสิทธิประโยชน์ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
ในตลาดหลักทรัพย์	2566-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	
	2566-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	
	2566-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	
	2565-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
กิจการอื่น	-	ไม่มี	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			

และไม่ได้ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท)

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา**

กรรมการอิสระ
พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท
กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ
กรรมการอิสระ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มีการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย) 1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี ไม่เป็น
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่ใช่
3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี